

TỈNH HÀ NAM:

Công tác Hội NCT ngày càng thiết thực, hiệu quả

■ NGUYỄN VĂN HẢI

Tỉnh Hà Nam hiện có 140.618 NCT, chiếm 14,47% dân số trong tỉnh; Hội NCT tỉnh hiện có hơn 132.000 hội viên. Trong những năm qua, công tác NCT luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm và ngày càng hiệu quả.

Tổ chức Hội NCT ở cấp tỉnh và 6/6 huyện, thị xã, thành phố có Ban Đại diện; 100% xã, phường, thị trấn có Hội cơ sở; 100% thôn, tổ dân phố có Chi hội. Qua đó, tập hợp đông đảo NCT tham gia, phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức Hội trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Hội NCT các xã, phường, thị trấn hoạt động khá tốt, tạo được phong trào "Tuổi cao - gương sáng", sống vui, sống khỏe, sống có ích thường xuyên và rộng khắp...

Nhiều địa phương xây dựng được các loại hình Câu lạc bộ (CLB) NCT gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương, duy trì phát triển các làng nghề truyền thống. Các CLB hoạt động thường xuyên, có nề nếp, hội viên đóng hội phí đầy đủ, luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Thực hiện hướng dẫn của Trung ương Hội NCT Việt Nam, Hội NCT các cấp trong tỉnh đổi mới công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn. Ngoài phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Hội NCT các xã, phường, thị trấn tổ chức hàng nghìn buổi sinh hoạt trực tiếp tuyên truyền về Đại hội Hội NCT các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...



Bà Trần Thị Ngân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh Hà Nam phát biểu tại Hội nghị.

Ban Đại diện Hội NCT tỉnh đã hướng dẫn các cấp Hội phối hợp với các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ phát huy vai trò gương mẫu của NCT, tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân thi đua lao động sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế, xây dựng thôn, tổ dân phố bình yên, gia đình hoà thuận, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, làm tròn nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Công tác chúc thọ, mừng thọ, chăm sóc NCT được tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện chặt chẽ, bố trí kinh phí và bảo

đảm các điều kiện tổ chức theo quy định; có chế độ ưu đãi tin dụng, biểu dương, khen thưởng NCT. Năm 2021, 2022, thực hiện chương trình mắt sáng cho NCT, Hội NCT các cấp đã phối hợp với Bệnh viện Mắt Hà Nội - Hà Nam, Bệnh viện Mắt của tỉnh và các trung tâm, trạm y tế khám và tư vấn các bệnh về mắt, cấp thuốc miễn phí cho hơn 18.000 NCT. Từ đầu năm 2023 đến nay, Hội NCT tỉnh triển khai khám mắt, cấp thuốc miễn phí cho hội viên NCT tại các địa bàn. NCT có bệnh về mắt được Bệnh viện Mắt Hà Nội - Hà Nam cho xe đón về điều trị theo chế độ bảo hiểm y tế.

Bà Trần Thị Ngân, Chủ tịch Ủy ban

MTTQ, Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh Hà Nam cho biết: "Hội NCT các xã, phường, thị trấn phát động phong trào xây dựng Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT, đến nay có 54/109 xã, phường, thị trấn xây dựng Quỹ, đạt 37,6%. Toàn tỉnh đã rà soát làm thủ tục trợ cấp xã hội và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho NCT từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu. Các cấp Hội còn thực hiện tốt công tác thăm hỏi, động viên hội viên khi ốm đau, tai nạn rủi ro; tổ chức phúng viếng, tiễn đưa khi hội viên qua đời trang trọng, nghĩa tình. Hội tuyên truyền, động viên NCT, nhất là những cán bộ nghỉ hưu phát huy vai trò "Tuổi cao - Gương sáng" và kinh nghiệm công tác, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thời gian tới, các cấp Hội NCT, nhất là ở cơ sở cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với NCT như: Trợ cấp xã hội; mừng thọ, chúc thọ; bảo hiểm y tế; quản lý theo dõi và khám sức khỏe định kỳ cho NCT. Tiếp tục tuyên truyền, vận động NCT tham gia phát triển kinh tế, sản xuất - kinh doanh, làm giàu chính đáng. Tích cực phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình sản xuất - kinh doanh hiệu quả, để ngày càng có nhiều NCT làm kinh tế giỏi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.